

TIDY-UP Tacoma

18 tháng 4, 2023

Từ các khu phố và công viên của chúng ta đến đường thủy Thea Foss, Tacoma có một lịch sử đáng tự hào về việc dọn dẹp các không gian công cộng của chúng ta để cư dân và du khách có thể tận hưởng. Hội Đồng Thành Phố thường xuyên lắng nghe ý kiến của cư dân rằng họ muốn thấy có các dịch vụ được cải thiện nhằm hỗ trợ các khu phố sạch sẽ và lành mạnh. Đáp lại, Hội Đồng Thành Phố đã phê duyệt một loại thuế gián thu mới của địa phương đối với các dịch vụ xử lý chất thải rắn như một phần của ngân sách hai năm 2023-2024. Số tiền được tạo ra từ loại thuế này sẽ tài trợ và mở rộng các chương trình dọn dẹp cộng đồng, như Tidy-Up Tacoma (dọn dẹp Tacoma), trước đây được tài trợ bằng khoản tiền một lần từ Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Nước Mỹ (American Rescue Plan Act) và các quỹ khác của Thành phố.

Thông qua khoản thuế gián thu địa phương này, chương trình Tidy-Up Tacoma sẽ mở rộng và cung cấp:

- Điều phối các dịch vụ dọn dẹp rác, mảnh vụn, và hình vẽ bậy trong lối đi công cộng
- Bảo trì đường mòn
- Bảo trì và thay thế thùng rác công cộng tại các khu thương mại
- Dọn dẹp tại và xung quanh các địa điểm cắm trại
- Bổ sung nhân viên để chủ động giải quyết các vấn đề
- Hỗ trợ thanh toán tín dụng hóa đơn để giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp
- Các cơ hội cho cộng đồng thông tin cho chương trình Tidy-Up Tacoma

Số tiền được tạo ra từ loại thuế này sẽ tiếp tục những nỗ lực chung của chúng ta để đảm bảo không gian công cộng, bao gồm đường phố, vỉa hè, đường mòn, và các khu thương mại, được sạch sẽ và lành mạnh cho những ai sống, làm việc và vui chơi ở đó.

Lập hóa đơn

- Thuế gián thu địa phương 6% có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4
- Một khách hàng dân cư với một thùng rác 60 gallon ngoại trừ \$3 mỗi tháng được thêm vào hóa đơn của họ



Cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định địa điểm và cách thức Thành phố sẽ tập trung các nỗ lực chương trình Tidy-Up Tacoma. Cư dân sẽ có thể:

- Cung cấp phản hồi về cách Thành Phố có thể hỗ trợ tốt nhất nhu cầu dọn dẹp của cộng đồng
- Chia sẻ ý tưởng về cách cải thiện các chương trình dọn dẹp cộng đồng hiện hữu như Adopt-a-Spot (áp dụng một địa điểm) và Litter Patrol (tuần tra kiểm soát xả rác)
- Hợp tác với Thành Phố về những cách mới để thu hút tất cả cư dân Tacoma hỗ trợ một thành phố sạch hơn

Tìm hiểu thêm và tham gia tại cityoftacoma.org/tidyup



Chương Trình Dọn Dẹp Khu Phố của Tacoma



→ Tham gia và xem thêm các chương trình tại cityoftacoma.org/tidyup

→ Gửi yêu cầu hỗ trợ dọn dẹp Thành Phố tại SeeClickFix.com/tacoma

Adopt-a-Spot & Neighborhood Litter Patrol (áp dụng một địa điểm & tuần tra kiểm soát xả rác trong khu phố)

Giúp giảm bớt rác thải và giữ cho các không gian công cộng của chúng ta được sạch sẽ bằng cách tình nguyện tham gia chương trình Adopt-a-Spot hoặc Neighborhood Litter Patrol. Các tình nguyện viên sẽ nhận được thiết bị bảo hộ và đồ dùng thu dọn rác miễn phí.

Adopt-a-Storm Drain (áp dụng cống thoát nước mưa)

Tình nguyện 15 phút, hai lần mỗi tháng, để có các đường thủy sạch hơn và cộng đồng khỏe mạnh hơn. Chương trình Adopt-a-Storm Drain yêu cầu cư dân sử dụng cống thoát nước mưa trong khu phố của họ và giữ cho nó không có lá cây, rác, và các mảnh vụn khác để giảm ô nhiễm nước và giúp ngăn ngừa lũ lụt cục bộ.

Call-2-Haul (gọi cho dịch vụ di dời)

Lên lịch thu gom những vật lớn, cồng kềnh. Có thể thu gom tối đa 3 món đồ lớn và 15 hộp hoặc túi đựng rác nhỏ và khách hàng dân cư có thể sử dụng dịch vụ này tối đa hai lần mỗi năm mà không tốn thêm chi phí. Khách hàng thương mại sống trong một ngôi nhà nhiều hộ gia đình hoặc đang điều hành một doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ này với phí thu gom là \$75, khoản phí này sẽ được tính vào tài khoản dịch vụ tiện ích của quý vị.

HIRE (Helping Individuals Experiencing Homelessness - giúp đỡ những người đang gặp tình trạng vô gia cư)

HIRE là một chương trình làm việc ít rào cản, cung cấp các dịch vụ làm đẹp và giảm thiểu rác miễn phí cho các doanh nghiệp. Chương trình được quản lý với sự hợp tác của Valeo Vocation.

Trạm Xử Lý Chất Thải của Chó Trong Khu Phố

Giúp ngăn ngừa ô nhiễm nước mưa bằng cách tài trợ một trạm xử lý chất thải của chó với các túi và biển báo nhắc nhở những người dắt chó đi dạo trong khu phố phải xúc, bỏ vào túi, và vứt vào thùng rác.

Thùng Đựng Trong Khu Dân Cư

Cư dân Tacoma có thể tái chế chai, lọ thủy tinh, và pin gia dụng bằng cách bỏ chúng tại bất kỳ địa điểm nào trong 5 địa điểm thả rác của Thành Phố. Một số địa điểm chấp nhận những vật khác, như bia cứng và kim loại phế liệu.

Cơ Sở Tái Chế & Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Nguy Hại của Tacoma

Cư dân Quận Pierce có thể mang những vật liệu nguy hại để xử lý an toàn và có trách nhiệm đến Trung Tâm Tái Chế hoặc Cơ Sở Xử Lý Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại để được xử lý miễn phí.

TacomaFirst 311

Quay số 311 trong địa phận thành phố Tacoma hoặc (253) 591-5000 từ bất kỳ nơi nào khác để liên lạc với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng của Tacoma, nơi này cung cấp “dịch vụ trọn gói” đối với các dịch vụ của Thành Phố. Nhân viên làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Cũng khả dụng trực tuyến 24 giờ mỗi ngày tại cityoftacoma.org/tacomafirst311. Cũng có ứng dụng di động.

SeeClickFix

Báo cáo và theo dõi trực tuyến tình trạng của các vấn đề khác nhau, bao gồm sự cố tràn đổ và ô nhiễm nước, mảnh vụn hoặc rác thải, đổ rác bất hợp pháp, vẽ bậy, v.v tại SeeClickFix.com/tacoma.